



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง การย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอนนักศึกษาใหม่
ที่รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567
ให้ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัคร คัดเลือก และรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเข้าศึกษา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ในรอบมทรรวมวิชาการ รอบรับตรง และรอบทั่วไป เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น แต่เนื่องด้วยจำนวนผู้รายงานตัว เข้าเป็นนักศึกษาในบางหลักสูตร และบางสาขาวิชายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกอบกับทางครุสภาได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพในปี พ.ศ.2567

ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศเรื่อง การย้าย สถานที่จัดการเรียนการสอนนักศึกษาที่รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567 ให้ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป โดยให้นักศึกษาเลือกดำเนินการดังนี้

1. กรณีที่นักศึกษามีความยินดีและมีความประสงค์ตอบรับการย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอนจาก ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย สามารถแจ้งความประสงค์โดยกรอกข้อมูลในแบบตอบรับแล้วส่งไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น.

2. กรณีที่นักศึกษาไม่ยินดีและไม่มีความประสงค์จะย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอนจากศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย สามารถแจ้งไปยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อขอรับค่าธรรมเนียมในการสมัครและรายงานตัวคืนได้เต็มจำนวนตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ให้กรอกข้อมูลในแบบตอบรับ พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม และสำเนาหน้าสมุดบัญชี ธนาคารที่เป็นชื่อนักศึกษาส่งไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น.

ทั้งนี้การแจ้งความประสงค์สามารถเลือกดำเนินการได้ทางใดทางหนึ่งดังนี้

- 1) ผ่านทาง Google form โดยสแกนคิวอาร์โค้ดท้ายประกาศนี้
- 2) ผ่านทาง Line OA : @lru_academic

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567



QR Code

(รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย